

วันสถาปนากองเรือตรวจอ่าว

ครบรอบ ๖๘ ปี

กล่าวนำ

กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ (กตอ.กร) เป็นกองเรือที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาในสมัยแรก ๆ ของกองทัพเรือ และได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลมาอย่างยาวนาน โดยได้ถือกำเนิดการก่อตั้งกองเรือมาตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๖ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า ๖๘ ปีที่ผ่านมา กองเรือตรวจอ่าวได้สะสมความรู้ประสบการณ์อันยาวนานในการปกป้องท้องทะเลทั้ง ๒ ด้านตลอดความยาว ๑,๕๐๐ ไมล์ทะเล ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๖๘ ปี “กองเรือตรวจอ่าว จะเป็นหน่วยที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติการทางเรือ สาขาการรบผิวน้ำ ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ” คือวิสัยทัศน์ที่กำลังพลทุกคนของกองเรือตรวจอ่าวยึดถือและมุ่งมั่น ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นกำลังรบหลักทางเรือที่เป็นเชี่ยวชาญสำคัญของกองเรือยุทธการและกองทัพเรือ

ยาม	ระยิบยับ	คลื่นคล้อ	ทรายขาว
สงบ	เงียบใต้	แสงดาว	เกลียวคลื่น
เรา	คือเพชร	สุกสกา	วิบวาว ดาบชาติ
ดั่ง	เหล็กกล้า	ทิวพัน	พรั่งพร้อม พอเพียง
นก	น้อยตัว	หนึ่งนี้	บินว่อน
นางนวล	ท่องทั่ว	สาคร	น่านน้ำ
ข้าศึก	เราตัดรอน	ลิดล้าง	ทำลาย
รบกวณ	คิดรุกกล้า	มอดม้วย	หมดสิ้น
เรา	คือนักรบ	ผิวน้ำ	ชื่อก้อง
ร้าย	กาจหาก	ได้ลอง	จึงรู้
เยี่ยง	อย่างต่าง	แซ่ซ้อง	ฤทธิ์ร้าย
ฉลาม	พิฆาต	นักสู้	ของชาติ ราชนาวี

ประวัติกองเรือตรวจอ่าว

ในปี พ.ศ.๒๔๗๖ กระทรวงทหารเรือ ได้ถูกปรับลดขนาดองค์กรเป็นกองทัพเรือ ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาเป็นลำดับ จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๙๔ กองทัพเรือได้พิจารณาปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อ “กองเรือรบ” ซึ่งแต่เดิมประกอบด้วยเรือตามประเภท ๔ หมวดเรือ ได้แก่ หมวดเรือปืน หมวดเรือใช้ตอร์ปิโด หมวดเรือช่วยรบ และหมวดเรือพระที่นั่ง เป็นชื่อใหม่คือ “กองเรือยุทธการ” และในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๖ กองเรือยุทธการได้แบ่งส่วนราชการเป็น ๔ กองเรือ ได้แก่ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือทุ่นระเบิด และ กองเรือบริการ โดยได้รวมกิจการของหมวดเรือปืน และหมวดเรือใช้ตอร์ปิโด เป็นหน่วยเดียวกัน ภายใต้กองเรือที่ชื่อว่า “กองเรือตรวจอ่าว” และใช้คำย่อว่า “กตอ.” กองเรือตรวจอ่าว จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมานับตั้งแต่นั้น โดยในขณะนั้นมีเรือปืน และเรือใช้ตอร์ปิโด เป็นเรือสองประเภทแรกที่สังกัดในกองเรือตรวจอ่าว

กองเรือตรวจอ่าว ได้พัฒนาขึ้นมาตามลำดับจากเรือปืน และเรือใช้ตอร์ปิโด ซึ่งปลดประจำการไปตามอายุการใช้งาน และได้มีการขึ้นระวางประจำการเรือประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๒ กองเรือยุทธการได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยได้ปรับย้ายเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง และเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ไปสังกัดกองเรือยามฝั่ง (กยฝ.กร.) ทำให้ในปัจจุบันกองเรือตรวจอ่าว มีเรือในสังกัด จำนวน ๔ ประเภทรวม ๑๘ ลำ ได้แก่ เรือเร็วโจมตีอาวุธปล่อยนำวิถี เรือเร็วโจมตีปืน เรือตรวจการณ์ปืน และเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ซึ่งเรือที่ประจำการในปัจจุบันได้พัฒนาตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้กองเรือตรวจอ่าวมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะรับมือกับภัยคุกคาม และ



สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับคำขวัญของกองเรือตรวจอ่าวที่ว่า “ยามสงบเราดำรงกนางนวล ข้าศึกรบกวมนเรา ร้ายเยี่ยงฉลาม” โดยกองเรือยุทธการได้จัดเรือประเภทต่าง ๆ ของกองเรือตรวจอ่าว ออกปฏิบัติราชการกับทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓ และหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทย และทะเลฝั่งอันดามัน ทำให้คำกล่าวที่ว่า “ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จะต้องมียุทธนาวีของเรือในกองเรือตรวจอ่าว โบกสะบัดในท้องทะเลไทย” เป็นความจริงซึ่งวินิจนรินทร์ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของกำลังพลทุกนายที่ได้ทำหน้าที่อันสำคัญในการเฝ้าดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอยู่ตลอดเวลา

ภารกิจ และการจัดส่วนราชการ

กองเรือตรวจอ่าว เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการ มีภารกิจในการจัดเตรียมกำลังสำหรับการปฏิบัติการรบผิวน้ำ ปัจจุบันกองเรือตรวจอ่าวมีการจัดส่วนราชการ ดังนี้

๑. กองบัญชาการ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการปฏิบัติการของหน่วยตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน่วยในบังคับบัญชา ๑ กอง ๗ แผนก ได้แก่ กองช่าง แผนกธุรการ แผนกกำลังพล แผนกยุทธการและข่าว แผนกส่งกำลังบำรุง แผนกสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกพลาดิการ และแผนกการเงิน

๒. กองร้อยกองบัญชาการ มีหน้าที่สนับสนุนทางธุรการ การรักษาความปลอดภัย และการบริการทั่วไป ให้แก่กองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว โดยมีหน่วยในบังคับบัญชา ๓ หน่วย ประกอบด้วย กองบังคับการกองร้อย หมวดบริการ และหมวดป้องกัน

๓. หมวดเรือที่ ๑ ประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (เรือ ตกก.) จำนวน ๔ ลำ ได้แก่ ชุดเรือหลวงปัตตานี (ร.ล. ปัตตานี ร.ล. นราธิวาส) ชุดเรือหลวงกระบี่ (ร.ล. กระบี่ ร.ล. ประจวบคีรีขันธ์)



เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ชุดเรือหลวงปัตตานี



เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ชุดเรือหลวงกระบี่

๔. หมวดเรือที่ ๒ ประกอบด้วย เรือเร็วโจมตี อากาศปล่อยนำวิถี (เรือ รจอ.) จำนวน ๓ ลำ ได้แก่ ชุดเรือหลวงราชฤทธิ์ (ร.ล. ราชฤทธิ์ ร.ล. วิทยาคม (ปลดระวาง) ร.ล. อุดมเดช (ปลดระวาง)) เรือเร็วโจมตีปืน (เรือ รจป.) จำนวน ๓ ลำ ได้แก่ ชุดเรือหลวงชลบุรี (ร.ล. ชลบุรี ร.ล. สงขลา ร.ล. ภูเก็ต)



เรือเร็วโจมตีอากาศปล่อยนำวิถี ชุดเรือหลวงราชฤทธิ์





เรือเร็วโจมตีปืน ชุดเรือหลวงชลบุรี

๕. หมวดเรือที่ ๓ ประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ปืน (เรือ ตกป.) จำนวน ๑๐ ลำ ได้แก่ ชุดเรือหลวงสัตหีบ (ร.ล. สัตหีบ ร.ล. คลองใหญ่ ร.ล. ตากใบ) ชุดเรือหลวงกันตัง (ร.ล. กันตัง ร.ล. เทพา ร.ล. ท้ายเหมือง) ชุดเรือหลวงหัวหิน (ร.ล. หัวหิน ร.ล. แกลง ร.ล. ศรีราชา) และ ชุดเรือหลวงแหลมสิงห์



เรือตรวจการณ์ปืน ชุดเรือหลวงสัตหีบ



เรือตรวจการณ์ปืน ชุดเรือหลวงกันตัง



เรือตรวจการณ์ปืน ชุดเรือหลวงหัวหิน



เรือตรวจการณ์ปืน ชุดเรือหลวงแหลมสิงห์

ในห้วงที่ผ่านมา กองเรือตรวจอ่าวมีการดำเนินการเพื่อดำรงและเพิ่มขีดสมรรถนะของกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่สำคัญ ได้แก่ การฝึกความพร้อมองค์บุคคล และยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการฝึก ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ถึง ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งแบ่งช่วงการฝึกเป็น ๓ ห้วงการฝึก คือ การฝึกในท่า การฝึกในทะเล และการสรุปทบทเรียนจากการฝึก เพื่อปรับปรุงพัฒนาการฝึกและหลักนิยมในการรบผิวน้ำต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความชำนาญ สามารถปฏิบัติงานเป็นทีม ในด้านการปฏิบัติการทางเรือ สาขาการรบผิวน้ำได้

๒. เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบ ทั้งในลักษณะเป็นรายบุคคล และปฏิบัติงานเป็นทีมภายในเรือ การปฏิบัติการร่วมกับเรือประเภทเดียวกัน กับเรือที่ใกล้เคียงกัน หรือต่างประเภทกันได้



๓. เพื่อตรวจสอบความพร้อมองค์ยุทธวิธี ตามขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือ ที่กองเรือตรวจอ่าว รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำหลักนิยามด้านการปฏิบัติการทางเรือสาขาการรบผิวน้ำ ซึ่งสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เตรียมข้อมูลสำหรับทำแนวทางการใช้เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง และจัดหายุทโธปกรณ์โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพในอนาคต

๔. บูรณาการการฝึกฯ ในช่วงการฝึกในทะเล เพื่อฝึกการปฏิบัติการร่วมกันเป็นกองเรือ และกำหนดให้การฝึกต้องผ่านมาตรฐานในระดับ Safe To Sail และ Basic Tactic

๕. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งองค์บุคคลและองค์วัตถุ โดยการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว ทำให้เกิดผลผลิต คือ กระบวนการทำงานตามภารกิจหลัก (Core business) ของกองเรือตรวจอ่าว ได้แก่ ขีดความสามารถในการลาดตระเวนตรวจการณ์ทางทะเลด้วยเรือผิวน้ำ ขีดความสามารถในการรบผิวน้ำ และขีดความสามารถในการป้องกันแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญในทะเล

ในห้วงต่อไป ยังมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การร่วมการฝึกกองทัพเรือ งบ.๖๔ ซึ่งจะทำการฝึกประมาณเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหารในการเผชิญสถานการณ์วิกฤติ และสถานการณ์ต่าง ๆ การทดสอบแนวทางการใช้กำลัง การอำนวยความสะดวกในระดับต่าง ๆ การทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผน และการทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ ซึ่งกองเรือตรวจอ่าวสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ตามที่กองทัพเรือมอบหมายให้ไว้ใน Core Business ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีการฝึกผสม THALAY LAUT 23/2021 ซึ่งเป็นการฝึกผสมแบบทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือประเทศมาเลเซีย โดยจะทำการฝึกประมาณเดือน

กรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และมีวัตถุประสงค์ของการฝึกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของกำลังพลหน่วยเรือ ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบ และการปฏิบัติงานเป็นทีมภายในเรือ รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับเรือประเภทเดียวกัน หรือเรือต่างประเภท ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ ระยะเวลาการฝึกประมาณ ๗ วัน

ภาพการฝึก Thalay Laut



